



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแฉม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

งานนโยบายและแผน

สำนักงานปลัด อบต.บ้านแฉม

โทร. ๐๔๕-๒๕๒๖๗๓-๕

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม ได้ดำเนินการจัดประชุมจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม จึงขอสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังนี้

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม มีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาที่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จากการประเมินความสอดคล้องยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินได้ ๘๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม มีการดำเนินการจัดทำแผนงาน/โครงการที่สอดคล้องเพื่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด และระดับชาติ จากการประเมินความสอดคล้องโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ประเมินได้ ๘๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๖

ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน

ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียงลำดับความพึงพอใจจากมากไปน้อย พบว่า ด้านประโยชน์ที่ได้จากการดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจในระดับมาก รองลงมาด้านการอำนวยความสะดวกในระหว่างการดำเนินโครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ และด้านคุณภาพมาตรฐานของงาน มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง ตามลำดับ

ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑. ควรมีการปรับแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนโดยแท้จริง
๒. อยากรให้เอาประชาชนเป็นหลักในการพัฒนา แก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากยิ่งขึ้น
๓. แผนงานโครงการมุ่งแต่งงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขาดการดูแลด้านศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม ควรมีการดำเนินการแบบบูรณาการควบคู่กันไป ควรมีการพัฒนาที่เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้
ให้กับชุมชนเพิ่มมากขึ้น
๔. การบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่าง และการติดตั้งกล้องวงจรปิดทางแยก ทางร่วม และจุดเสี่ยง
ภัยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๕. ควรมีการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่อย่างทั่วถึงครอบคลุมทุกหมู่บ้าน
๖. เส้นทางบ้านแหมใต้ - บ้านแหมเหนือ เชื่อมต่อดำบลอ่างศิลา ถนนชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อ
มากเห็นควรหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่
สัญจรไป - มา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหม

ธันวาคม ๒๕๖๒